

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tuyên truyền, tham gia chương trình: “Hành trình đỏ tỉnh Tiền Giang lần I năm 2024”

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên, công đoàn viên vì cuộc sống cộng đồng, ngày 26/7 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình “Hành trình đỏ tỉnh Tiền Giang lần thứ I năm 2024” với thông điệp “Hiến máu cứu người- Hãy hiến thường xuyên”. Suốt nhiều năm qua, từ những tấm lòng nhân ái của đoàn viên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang với những giọt hồng được sẻ chia, đã có nhiều người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, tiếp tục cuộc sống.

Những năm gần đây, với việc đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mặc dù lực lượng còn khiêm tốn về số lượng nhưng đã lan tỏa rộng khắp. Từ các phong trào và các ngày hội hiến máu như “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ”, “Blouse Trắng - Trái tim hồng”... đã huy động được đông đảo nhân viên y tế và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, nhân lên tinh thần tương thân tương ái.



Lực lượng tuyên truyền, tham gia hiến máu

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tuyên truyền, tham gia chương trình: “Hành trình đỏ tỉnh Tiền Giang lần I năm 2024”

Bên cạnh đó, hiến máu cứu người cũng trở thành việc làm thường xuyên của viên chức, người lao động tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Nhiều cá nhân là công đoàn viên, đoàn viên thanh niên đã có trên hàng chục lần tham gia hiến máu và sẵn sàng là “kho máu sống” để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân. Đây là hành động nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của những lương y khoác trên mình áo Blouse trắng.



Những giọt hồng được chia sẻ cho bệnh nhân

Mặc dù người bệnh không biết những giọt máu được truyền vào cơ thể là do ai hiến tặng, song đối với họ, đó là những giọt hồng nghĩa tình của những ân nhân, những “người hùng” thầm lặng đặc biệt là các viên chức, người lao động trong ngành y tế, sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình, vừa sử dụng chuyên môn nghiệp vụ của mình để điều trị cho bệnh nhân như thắp lên niềm hy vọng để những bệnh nhân nguy kịch, mắc bệnh hiểm nghèo họ tiếp tục được sống. Còn với những người tham gia hiến máu tình nguyện, sẽ hạnh phúc là được sẻ chia, được làm những điều ý nghĩa, bởi “mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại”. Với tấm lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam ta, vì vậy các bạn thực sự khỏe mạnh xin đừng ngần ngại, hãy bớt một chút thời gian quý báu của mình để tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, chung tay góp sức vào công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh./.

Lê Phú Quốc